



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 มกราคม 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: มีปัญหาที่แก้กันไป
2. เกาะประกันรายได้ข้าวโพด งวด2ชุดเขย0.48บาทต่อกก.
3. บทความพิเศษ: แล้งเร็วลามหนัก น้ำเค็มทะลัก-น้ำประปากร่อย พื้นที่เกษตร...
4. เลาะรั้วเกษตร : มีปัญหาที่แก้กันไป
5. 'มัลลิกา'แจ้จ๊ะเคาะส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวด 2 แล้ว จ่ายชดเชย...
6. พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.48 บาท/กก.
7. คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: พิษณุโลกเปิดศูนย์ป้องกันภัยแล้ง4จังหวัด
8. ภาพข่าว: เปิดงานGreen D
9. กษ.ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่สานต่ออาชีพพ่อแม่
10. ภาพข่าว: โซว์ผลงานวิจัย
11. เตรียมห้าม10ล้อ วิ่งเข้ากรุงในวันดี หวังลดมลพิษฝุ่น
12. วอนใช้ประหยัดน้ำ15เขื่อนใหญ่

สื่อ

- แนวหน้า
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
naewna.com
maticchon.co.th
nationtv.tv
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: มีปัญหาที่แก้กันไป

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ฉบับที่ : 14143 หน้า : 8(บนซ้าย)



มีปัญหาก็กแก้กันไป

เริ่มต้ปีปลูก ชาวสวนปาล์มก็อึมครึม...เพราะราคาผลปาล์มขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 6 บาทกว่า และอาจจะถึง 7 บาท แต่ผู้บริโภคน้ำมันปาล์มเตรียมตัวเสียเงินเพิ่มเพราะมีแนวโน้มว่าน้ำมันปาล์มจะขึ้นราคา เพราะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอ้างว่าน้ำมันปาล์มดิบมีราคาสูงขึ้น แต่ตอนราคาผลปาล์มอยู่ที่โลกมีละไม่ถึง 2 บาท เกษตรกรแทบจะเลิกเก็บผลปาล์มขาย ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มกลับเฝ้ายกกับราคา น้ำมันปาล์มที่ขึ้นแล้วไม่มีลง

มีการวิเคราะห์กันว่าที่ราคาผลปาล์มซบสูงชันเป็นประวัติการณ์นี้ เป็นผลมาจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดราคาผลปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 และ B20 ที่ส่งผลให้สามารถดองน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดได้กว่าครึ่ง

มีความกังวลกันต่อไปว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 36 บาท สูงกว่าของต่างประเทศถึง 15 บาท ราคาที่ต่างกันมากเช่นนี้อาจทำให้มีการลักลอบนำน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ถ้าสถานการณ์ไม่เข้มงวดกวดขันและถ้าไม่คุมสต็อกกันอย่างจริงจัง

เกษตรกรชาวสวนปาล์มบอกว่า ที่ราคาผลปาล์มพุ่งขึ้นไปสูงขนาดนี้อาจจะเป็น

เพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มดิบมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งการนำไปผลิตไบโอดีเซล หรือไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่หลังจากนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น และจะออกมากในเดือนมีนาคม - เมษายน ราคาผลปาล์มอาจจะลดต่ำลงอีก

วงจรเช่นนี้ มีไข่เพิ่งเกิด แต่เกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาก็จะประมาณนี้ ไม่เคยมีอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอง เมื่อเห็นราคาผลปาล์มพุ่งสูงชันก็เตรียมจะเลิกใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า แต่อัตราค่าปาล์มตกต่ำก็จะกลับมาใช้น้ำมันปาล์มดิบอีก....

ได้เห็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่องของมาตรการปาล์มน้ำมันยั่งยืน ข้อหนึ่งระบุให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันการพิจารณาจ้าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ.....ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ไม่ทราบว่าจะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ทราบหรือไม่... ทราบแต่ว่า มี สส. จังหวัดกระบี่ ของพรรคประชาธิปัตย์ พยายามเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสภาเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา...

ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ.....นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กรม มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ และให้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาและปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... จากนั้นส่งกลับมาให้กระทรวงเกษตรฯ ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. อีกครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: มีปัญหาที่แก้กันไป

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ฉบับที่ : 14143 หน้า : 8(บนซ้าย)

เว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ส่งความคิดเห็นมาที่ สศก. เพื่อประมวลความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย

ร่างพ.ร.บ. ป่าสัมน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าสัมน้ำมัน พ.ศ....ที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ สาคร เกี่ยวข้องเสนอสภา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 มีทั้งหมด 54 มาตรา 6 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าสัมน้ำมันแห่งชาติ มีหน้าที่ที่สำคัญๆ คือ เสนอนโยบายและแผนบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมป่าสัมน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าสัมน้ำมัน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาการปลูกป่าสัมน้ำมัน การเก็บเกี่ยว การผลิตป่าสัมน้ำมัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการตลาด หมวดที่ 2 กำหนดให้มีกองทุนป่าสัมน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าสัมน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนป่าสัมน้ำมันด้านการเพาะปลูกเพื่อยกระดับคุณภาพป่าสัมน้ำมัน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต กองทุนนี้มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เงินของกองทุนได้มาจากเงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันป่าสัมน้ำมัน เงินค่าปรับที่ได้จากบทลงโทษตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

หมวดที่ 3 เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนป่าสัมน้ำมัน องค์กรเกษตรกรชาวสวนป่าสัมน้ำมัน และผู้ประกอบการป่าสัมน้ำมัน ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ นั้นคณะกรรมการนโยบายป่าสัมน้ำมันแห่งชาติจะเป็นผู้กำหนด หมวดที่ 4 เป็นเรื่องของผู้ประกอบการป่าสัมน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าสัมน้ำมัน หมวดที่ 5 เป็นเรื่องของการนำเข้าและส่งออก และหมวดที่ 6 เป็นบทลงโทษ

ดูท่าทางว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ คงจะไม่ได้ผ่านสภาง่าย ๆ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ...สู้ต่อไป...เกษตรกรชาวสวนป่าสัมน...

แว่นขยาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวด2ชดเชย0.48บาทต่อกก.

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ฉบับที่ : 15286 หน้า : 6(กลาง)

เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวด2ชดเชย0.48บาทต่อกก.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562-19 มกราคม 2563 ในอัตราโลกรัม (กก.) ละ 0.48 บาท โดยได้คำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61-2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 724 กก.ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 2 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 10,425.6 บาท

นายวิชัยกล่าวว่า ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการได้ใช้ราคาปรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา



วิชัย โภชนกิจ

น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.02 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.48 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกก.

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 วงเงิน 923 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเริ่มดำเนินการงวดแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะจ่ายอีกเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนถึงสิ้นสุดโครงการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : บทความพิเศษ: แล้งเร็วลามหนัก น้ำเค็มทะเลลึก-น้ำประปากร่อย พื้นที่เกษตร-สวนผลไม้ไม่...

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
ฉบับที่ : 2057 หน้า : 14(กลาง)



บทความพิเศษ

ศัลยา ประชาชาติ

แล้งเร็วลามหนัก น้ำเค็มทะเลลึก-น้ำประปากร่อย พื้นที่เกษตร-สวนผลไม้ไม่รอด



เริ่มส่งสัญญาณวิกฤตรุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมา สำหรับ “ภัยแล้ง” ปี 2562/2563 ที่มาเร็ว และมีแนวโน้มยาวนานกว่าปกติ

สาเหตุหลักมาจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ 447 แห่ง ปริมาณน้ำลดน้อยลงกว่าทุกปี หลายพื้นที่ขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ บางแห่งมีปริมาณน้ำแค่ก้นอ่าง หรือ Dead Storage สำหรับรักษาระบบนิเวศเท่านั้น หากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมาช้า นอกจากพื้นที่ทำการเกษตรจะได้รับผลกระทบแล้ว การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจะเกิดขึ้นในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อถึงภาคการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

ที่ตอกย้ำให้เห็นถึง “สัญญาณอันตราย” คือระดับน้ำในเขื่อนหลักแต่ละภูมิภาคที่ลดฮวบลงกว่าทุกปี โดยเฉพาะในภาคอีสาน หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น เกิดภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 10 ปี

โดยรายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ระบุว่าเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 19% ของความจุเต็มอ่าง หรือ 474 ล้าน ลบ.เมตร

ขณะที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/2563 กรมชลประทานชี้ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 14 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30%

ของความจุอ่าง ได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา แม่มอก จุฬาราชบุรี ลำพระเพลิง ลำแซะ ปาลักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว คลองสิียด และหนองปลาไหล

สำหรับภาคเหนือและภาคใต้แม้ภัยแล้งจะรุนแรงไม่เท่าภาคอีสาน ภาคกลาง แต่หลายพื้นที่กำลังเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ต้องหุ้มน้ำจืดจากชุมเมืองต่างๆ มาผลิตน้ำประปาเพื่อประคับประคองธุรกิจของตัวเอง

ส่วนภาคตะวันออกอย่างในจังหวัดจันทบุรีและตราด ช่วงนี้แหล่งน้ำหลายแห่งอยู่ในสภาพแห้งขอด เพราะฝนทิ้งช่วงยาว ชาวสวนหวั่นเกรงว่าผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ เลอแล้งจัดจะเกิดความเสียหาย หลายพื้นที่ต้องดิ้นรนหาซื้อน้ำรดสวนผลไม้ ป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย

ยอมกัดฟันจ่ายค่าน้ำที่พุ่งขึ้นสูงถึงคันธลละ 2,000 บาท (ความจุขนาด 12,000-15,000 ลิตร) โดยไม่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการณ์

เช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างถึงภาคกลาง ก่อนหน้านั้นแม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งขอความร่วมมือกับประชาชนลดการปลูกข้าวหน้าปรัง ด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อลดการใช้การทำเกษตรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานควบคุมดูแลการจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัด ให้น้ำที่เหลือใช้ตลอด

หน้าแล้ง ซึ่งจะต้องพยายามประคับประคองไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า จากการสำรวจพบว่า 22 จังหวัดในเขตลุ่มเจ้าพระยามีการปลูกข้าวหน้าปรังไปแล้ว 2.25 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ 1.59 ล้านไร่ แม้จะอยู่ในเขตชลประทาน แต่ไม่ได้อยู่ในแผนเพาะปลูกหน้าแล้งปีนี้

อีก 0.66 ล้านไร่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ใน กทม.และปริมณฑลเริ่มมีปัญหาหน้าประปามีรสกร่อย ผลพวงจากน้ำทะเลหนุนสูง กระทบแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ใน การผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงานว่า วันที่ 15 มกราคม 2563 สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีน้ำประปาสำแล จ.ปทุมธานี อยู่ที่ 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ สถานีทักน้ำนนท์ 3.16 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สถานีกรมชลประทานสามเสน 3.80 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าความเค็มสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร สำหรับผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)

นอกเหนือจากนี้พื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเอกชนต่างวิตกกังวลว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์

ฉบับที่ : 2057 หน้า : 14(กลาง)

หัวข้อข่าว : บทความพิเศษ: แล้งเร็วลามหนัก น้ำเค็มทะเลลึก-น้ำประปากร่อย พื้นที่เกษตร-สวนผลไม้ไม่...

จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีโรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก
อย่างจังหวัดระยอง ภาคอุตสาหกรรมได้จัดการ
ประชุมเพื่อรับมือภัยแล้ง และยื่นข้อเสนอผ่าน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สทพอ.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งป้องกันแก้ไขภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลน
น้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ จ.ระยอง ณ วันที่ 13
มกราคม 2563 มีปริมาณน้ำใช้การทั้งหมดเพียง
35.3% แบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ
ดอกกราย มีปริมาณน้ำใช้การได้ 38.5% อ่างเก็บ
น้ำหนองปลาไหล มีปริมาณน้ำใช้การได้ 21.3%
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 16.3%
อ่างเก็บน้ำประแสร์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 32.1%
และอ่างเก็บน้ำคลองระลอก มีปริมาณน้ำใช้การได้
68.5%

ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาแผน
แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเฉพาะกิจ 3 ระดับ ในรูปแบบ One
Stop Service ทำงานร่วมกันกับ 30 หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรน้ำ

โดยปรับแผนเพื่อป้องกันขาดแคลนน้ำอุปโภค-
บริโภคช่วง 1-2 เดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะ
บ่อนบาดาล ซ่อมแซมระบบประปา จัดหาแหล่งน้ำ
ผิวดิน ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

รวมงบประมาณที่จะใช้แก้ปัญหาในปี 2563
มูลค่ากว่า 9,465 ล้านบาท รวม 1,434 โครงการ
ครอบคลุม 57 จังหวัด

ถงกระนั้น โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐได้วางไว้
ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ อย่าง
โครงการภายใต้การดำเนินงานของกรมชลประทาน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือสร้างหอ

ควบคุมประตุน้ำต่างๆ กว่าสะพานชั้นตอน
การพิจารณาของ ครม. การจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ภัยแล้ง
การขาดแคลนน้ำจึงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ประชาชน
เกษตรกร ตลอดจนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทั้งระบบได้รับผลกระทบ

แทนที่จะทุ่มงบประมาณหลักร้อยล้านพัน
ล้านโดยใช้สูตรสำเร็จแบบเดิมๆ ทุกปีแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การผลักดันโครงการบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบเป็นโครงสร้างพื้นฐานแก่น้ำท่วม-น้ำ
แล้งเบ็ดเสร็จในระยะยาว

แม้เป็นงานใหญ่แต่เป็นภารกิจท้าทาย ที่รัฐบาล
จำเป็นต้องเลือกและรีบตัดสินใจ

**คนไทยจะได้หมดเคราะห์กรรมไม่เดือด
ร้อนซ้ำซาก ●**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : เลาะรั้วเกษตรกร : มีปัญหาที่แก้กันไป

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



หน้าแรก / ในประเทศ

เลาะรั้วเกษตรกร : มีปัญหาที่แก้กันไป

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

Tweet ติดตามเนื้อหา

Like 454K

Google play

ให้อ่านให้ฟัง

ฟังข่าว

เริ่มต้นมีหนู ชาวสวนปาล์มก็ยิ้มร่า...เพราะราคาผลปาล์มขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 6 บาทกว่า และอาจจะถึง 7 บาท แต่ผู้บริโภคน้ำมันปาล์มเตรียมตัวเสียเงินเพิ่มเพราะมีแนวโน้มว่าน้ำมันปาล์มจะขึ้นราคา เพราะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอ้างว่าน้ำมันปาล์มดิบมีราคาสูงขึ้น แต่ตอนราคาผลปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละไม่ถึง 2 บาท เกษตรกรแทบจะเลิกเก็บผลปาล์มขาย ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มกลับเรียกร้องกับราคาน้ำมันปาล์มที่ขึ้นแล้วไม่มีลง

มีการวิเคราะห์กันว่าที่ราคาผลปาล์มขยับขึ้นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นี้ เป็นผลมาจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดราคาผลปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 และ B20 ที่ส่งผลให้สามารถดึงน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดได้กว่าครึ่ง

มีความกังวลกันต่อไปว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 36 บาท สูงกว่าของต่างประเทศถึง 15 บาท ราคาที่ต่างกันมากเช่นนี้อาจทำให้มีการลักลอบนำน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ถ้าตุลาการไม่เข้มงวดกวดขัน และถ้าไม่คุมสต็อกกันอย่างจริงจัง

เกษตรกรชาวสวนปาล์มบอกว่า ราคาน้ำมันปาล์มพุ่งขึ้นไปสูงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มดิบมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งการนำไปผลิตไบโอดีเซล หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่หลังจากนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น และจะออกมากในเดือนมีนาคม - เมษายน ราคาน้ำมันปาล์มอาจจะลดต่ำลงอีก

บางเรื่องนี่ มีไข่เพิ่งเกิด แต่เกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลกับราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำก็จะประมาณนี้ ไม่เคยมีอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอง เมื่อเห็นราคาผลปาล์มพุ่งสูงขึ้น ก็เตรียมจะเลิกใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ถ้าวราคารูปค่าก็จะกลับมาใช้น้ำมันปาล์มดิบอีก.....

ได้เห็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่องของมาตรการปาล์มน้ำมันยั่งยืน ข้อหนึ่งระบุให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันการพิจารณาจ้าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ..... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ทราบหรือไม่... ทราบแต่ว่ามี สส. จังหวัดกระบี่ ของพรรคประชาธิปัตย์ พยายามเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่สภาเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา...

ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ.....นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ และให้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาและปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... จากนั้นส่งกลับมาให้กระทรวงเกษตรฯ ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. อีกครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ส่งความคิดเห็นมาที่ สศก. เพื่อประมวลความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ....ที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ สาคร เกี่ยวข้องเสนอสภาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 มีทั้งหมด 54 มาตรา 6 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ มีหน้าที่ที่สำคัญๆ คือ เสนอนโยบายและแผนบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาการปลูกปาล์ม การเก็บเกี่ยว การผลิตปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการตลาด

หมวดที่ 2 กำหนดให้มีกองทุนปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้านการเพาะปลูกเพื่อยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต กองทุนนี้มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เงินของกองทุนได้มาจากเงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เงินค้ำประกันที่ได้จากแหล่งโทษตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

หมวดที่ 3 เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน องค์กรเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ นั้นคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติจะเป็นผู้กำหนด หมวดที่ 4 เป็นเรื่องของผู้ประกอบกิจการปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน หมวดที่ 5 เป็นเรื่องของการนำเข้าและส่งออก และหมวดที่ 6 เป็นบทลงโทษ

ดูท่าทางว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ คงจะไม่ได้ผ่านสภาง่าย ๆ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ...ต่อไป...เกษตรกรชาวสวนปาล์ม...

เว้นขยาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ matichon.co.th
หัวข้อข่าว : 'มัลลิกา' แจงเคาะส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวด 2 แล้ว จ่ายชดเชยกก.ละ 0.48 บาท

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง เศรษฐกิจ โลกและประเทศไทย ภูมิภาค ต่างประเทศ การศึกษา โลกโซเชียล กีฬา บันเทิง INTERNATIONAL

มีสื่อในเครือ คสช. ประทับ โพล – สารคดีพิเศษ แดงทองเหลือง สืบ...

มีสื่อในเครือ

'มัลลิกา' แจงเคาะส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวด 2 แล้ว จ่ายชดเชยกก.ละ 0.48 บาท

วันที่ 16 มกราคม 2563 - 16:55 น.

Facebook Twitter Google+ LINE



'มัลลิกา' แจง เคาะส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 2 แล้ว จ่ายชดเชยชดเชยกก.ละ 0.48 บาท ในเกษตรกรที่แจ้งรอบเกินกว่า 20 ธ.ค.62-19 ม.ค.63

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับรายงานจากนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีความคืบหน้าว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งระยะเวลาเกินกว่าตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2562-19 ม.ค.2563 ในอัตราที่ 0.48 บาท

โดยการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 724 กก.ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 2 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 10,425 บาท หลังจากแรกได้มีการจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพดไปแล้วเมื่อ 20 ธันวาคม 2562

นางมัลลิกา กล่าวว่า สำหรับการกำหนดราคาอ้างอิง รายงานระบุว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ป่าน ดาก เลย์ เชียงราย ลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.02 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.48 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกก.

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562 ในกรอบวงเงิน 923 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือค่ารายได้อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยได้มีการคิกออฟจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา และจากนั้นจะจ่ายอีกเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนถึงสิ้นโครงการ ซึ่งนโยบายประกันรายได้เกษตรกรนั้น นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ตั้งเป้าหมายที่จะให้รัฐบาลดูแลความเสียหายของเกษตรกร ขณะเดียวกันก็ได้มีมาตรการเสริมคือสกัดกั้นการลักลอบนำข้าวโพดนอกประเทศเข้ามา โดยความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคง ผู้เกี่ยวข้อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ nationtv.tv

หัวข้อข่าว : พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.48 บาท/กก.

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

ทุกสแกนข่าว เรือคือตัวจริง
ศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563



หน้าแรก ข่าว รายการทีวี ทอล์กโชว์ ไลฟ์สดในเว็บ ช่องหลาย OK Nation สินค้า รวมงานเกษตร รวมงานรวมเมือง

หน้าแรก > ข่าว > เศรษฐกิจ > พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.48 บาท/กก.

เศรษฐกิจ

พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.48 บาท/กก.

17 ม.ค. 2563

8 3



"พาณิชย์" เคาะส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 2 จ่ายชดเชย กิโลกรัมละ 0.48 บาท ให้กับเกษตรกรที่แจ้งรอบเก็บเกี่ยว 20 ธ.ค. 2562 -19 ม.ค. 2563

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวด ที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2562-19 ม.ค.2563 ในอัตรา กิโลกรัม (กก.) ละ 0.48 บาท ทั้งนี้ การคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61-2562/63)ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 724 กก.ต่อไร่ คุณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 2 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 10,425.6 บาทส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายในเฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตากเลย เชียงราย สพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่างโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.02 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.48 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกก.สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63 คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562 ในกรอบวงเงิน 923 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยได้มีการคิกออฟจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมาและจากนั้นจะจ่ายอีกเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนถึงสิ้นสุดโครงการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

รหัสข่าว: I-I200117001367

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



❑ พิษณุโลกเปิดศูนย์ป้องกันภัยแล้ง4จังหวัด

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2563 ที่สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน จ.พิษณุโลก พร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.อุดรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะปัญหาน้ำอุบโถกบริเวณ เนื่องจากในปีนี้จะคาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปี และจัดได้ว่าเป็นปีวิกฤติภัยแล้งรุนแรงใกล้เคียงกับปี 2558/59 ที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขต จ.อุดรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในเขตความรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 จึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งขึ้นตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14143

Col.Inch: 14.30 Ad Value: 17,875

ภาพข่าว: เปิดงานGreen D

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 53,625

คลิป: ชาว-ดำ



เปิดงานGreen D : นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Green D.(กิน-ดี) “นครสวรรค์ ปันสุข” ณ บ้าน 120 ปีวิถีไม้สักไทย สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

กษ.ปลูกสำนึกรักบ้านเกิด ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่สานต่ออาชีพพ่อแม่

รมช.มนัญญาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการนำลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่ต้องการกลับบ้านเกิดสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ จัดอบรมบ่มเพาะความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาการผลิตและแปรรูปตลอดจนประสานช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิต เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ – 31 มกราคม 2563

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เป้าหมายสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับบ้านสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาใกล้ชิดครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้คนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด โดยกรมฯจะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 พัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจมาประกอบอาชีพทำการเกษตร อายุไม่

เกิน 50 ปี สมัครใจและพร้อมกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเกิด ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือเช่าที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ โดยกรมฯจะประสานหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทำการเกษตร ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และทำปศุสัตว์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยจะใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เน้นผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสานภาคเอกชนจัดหาตลาดมารับผลผลิต พร้อมช่วยวางแผนผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

“กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาสานต่ออาชีพทำเกษตรเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่อายุมากขึ้น ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานนิยมไปทำงานในเมือง ทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จึงอยากเชิญชวนลูกหลานเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ กลับกลับบ้านเกิดทำอาชีพการเกษตรแบบสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เครื่องมือและอุปกรณ์ มาพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร รวมถึงต้องวางแผนการตลาด เป็นการทำการเกษตรที่เน้นคุณภาพ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อบริโภค ขายในประเทศให้เพียงพอ และส่งออกเป็นครัวโลก” รมช.เกษตรฯกล่าว



โชว์ผลงานวิจัย : อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแสดงผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร “Taste of Innovation : นวัตกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา สู่นาคต” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ม.ค.นี้ ที่โรงแรมรามารการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ.

เตรียมห้าม10ล้อ วิ่งเข้ากรุงในวันดี หัวงลดมลพิษฝุ่น ดึงน้ำในขุมเหมืองเก่าผันน้ำ ★ มีต่อหน้า 6

เตรียมห้าม10ล้อ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
เข้าระบบ 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรผู้ภัยแล้ง
บึงกาฬแม่น้ำโขงลดลง เตรียมแผนรองรับน้ำกินน้ำใช้
ส่วนกรมชลประทานป้องกันและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง
4 จังหวัดภาคเหนือ ที่ จ.ตาก เกิดไฟไหม้ป่า 2 จุด
เสียหายกว่า50 ไร่ ชาวเพชรบูรณ์ร้องฟ้องเมืองสั่งโรงงาน
หยุดเผาอ้อยลดหมอกควัน ขณะที่“วราวุธ” เตรียมเสนอ
กรม. 21 ม.ค.นี้ ห้ามรถบรรทุกเข้ากรุงลดควัน

สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้น้ำในแม่น้ำโขง
เริ่มลดลงต่ำอีกครั้งในรอบเดือน เมื่อวันที่ 16 ม.ค.
ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำ หมู่ 2 ต.วิเศษ อ.เมือง
บึงกาฬ วัดได้ 1.90 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 12.10 เมตร
ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬเตรียมความพร้อมฝักระวัง
และวางแผนสำรองกรณีแหล่งน้ำหลักแม่น้ำโขงไม่
สามารถผลิตประปาได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
ผู้รับบริการน้ำประปากว่า7,000ครัวเรือนใน2อำเภอ
ที่มีการผลิตประปา ด้านนายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ
ผู้จัดการประปาภูมิภาค สาขาบึงกาฬ เปิดเผยว่า
สถานการณ์ภัยแล้ง หากระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำลง
สามารถเคลื่อนย้ายโรงสูบน้ำดิบลงไปอีกถึง 10 เมตร
และบริเวณนั้นเป็นร่องน้ำลึกแต่ถ้าระดับแม่น้ำโขง
ต่ำจนไม่สามารถใช้ได้ มีแผนสำรองจะใช้น้ำจาก
หนองกุดทิงทดแทนได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผอ.สำนักงาน
ชลประทานที่ 3 เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2563 ที่ลานจอดรถส่วน
เครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง
อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมเปิดเผยว่า การตั้งศูนย์
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2563
ในเขต จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.
นครสวรรค์ เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถแจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งสามารถขอคำปรึกษา
ปัญหาเรื่องน้ำได้ที่ศูนย์แห่งนี้และโครงการชลประทาน
ที่อยู่ใกล้เคียงส่วนการเตรียมการช่วยเหลือจัดเครื่อง
สูบน้ำเคลื่อนที่เครื่องจักรสำหรับการขุดลอกชักน้ำ

ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำและรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่าย
สำหรับการอุปโภค-บริโภค

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรม. อุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า กระทรวงสำรวจปริมาณน้ำที่โรงงาน
อุตสาหกรรมและแหล่งน้ำในขุมเหมืองแร่ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม ช่วยแก้ปัญหา
วิกฤติภัยแล้ง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วน
ช่วยเหลือเกษตรกร จากการสำรวจล่าสุดมีปริมาณน้ำ
รวม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) พร้อมผันน้ำ
ให้ภาคส่วนต่างๆใช้ประโยชน์น้ำในขุมเหมืองแร่ที่ปิด
กิจการไปแล้วทั่วประเทศพบว่าในอดีตนำไปใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภค และเป็นน้ำต้นทุนในการผลิต
น้ำประปา เช่น จ.ภูเก็ต จ.ระนอง และ จ.พังงา ปีนี้
มีแหล่งน้ำในกลุ่มเหมืองแร่มีจำนวน 36 แห่ง รวม
105 บ่อเหมือง มีปริมาณ 166 ล้าน ลบ.ม. สามารถ
นำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ และปัจจุบันนำน้ำไปใช้
ประโยชน์แล้ว 50 บ่อเหมือง คิดเป็นปริมาณ 65
ล้าน ลบ.ม.

สำหรับข้อมูลแหล่งน้ำขุมเหมืองของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในพื้นที่
ภาคเหนือมี 13 บ่อเหมืองอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา
จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน ปริมาณน้ำรวม 129 ล้าน
ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 17 บ่อเหมืองที่
จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.เลย จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์ จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุบลราชธานี
ปริมาณน้ำรวม 6 ล้านลบ.ม. ภาคกลางมี 4 บ่อเหมือง
ที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณน้ำรวม
1.7 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออก มี 4 บ่อเหมืองที่
จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว ปริมาณ
น้ำรวม 8 แสน ลบ.ม. ภาคตะวันตก มี 5 บ่อเหมืองที่
จ.กาญจนบุรี จ.ตาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี
จ.ราชบุรี ปริมาณน้ำรวม 8.7 ล้านลบ.ม. และภาคใต้
มี 6 บ่อเหมืองที่ จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.นราธิวาส
จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ปริมาณน้ำรวม 14 ล้าน ลบ.ม.

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ มีแผน

ดำเนินการผันน้ำจากเหมืองหินเก่าของบริษัทเอกชน
เพื่อส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ใช้เครื่องสูบน้ำ
10 เครื่อง ลำเลียงน้ำเป็นระยะทาง 10 กม. คาดว่า
จะได้น้ำประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับการ
ผลิตประปาเดือนอีกมาตรการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ลำจังหัน และอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย เริ่มตั้งแต่วันที่
20 ก.พ. น่าจะไปถึงสถานีสูบน้ำลำปลายมาศและ
สามารถสูบน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้ม ปริมาณน้ำ
ดังกล่าวจะสามารถรองรับการผลิตน้ำประปาใน
พื้นที่ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้

ขณะที่นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมพิศ
พลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเดินทางไปสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่อ.
วิเศษชัยชาญ อ.สามโก้ และ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
เพื่อเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินเกษตรกร
ทำสวนมะม่วงพบว่าเกษตรกรบางส่วนไม่มีแหล่งน้ำ
จากระบบชลประทานต้องหันมาใช้น้ำจากบ่อบาดาล
ทดแทน ทำให้สวนมะม่วงบางพื้นที่ประสบปัญหา
คุณภาพน้ำไม่ดีมีความเค็มและมีสีแดง มีผลกระทบ
กับต้นมะม่วงสั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ระบบน้ำชลประทานส่งเข้าไปไม่ถึงเพื่อให้เกษตรกร
มีน้ำใช้ในการดูแลพืชสวนไม่ให้เกิดความเสียหาย

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง นายสรวิชัย
วรพงษ์ นายอำเภอสนักำแพง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
สั่งการให้ทุก อบต.ทั้ง 10 ตำบล ออกพ่นละอองน้ำ
รดน้ำต้นไม้ในเขตรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
ให้กับอากาศ ถึงแม้อากาศใน อ.สนักำแพง ค่า
PM 2.5ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติช่วยกันป้องกันไว้ก่อนส่วน
ในปีี้ “ห้ามเผา” ทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย.นี้

ด้านนายสุเมธธรมณีสรัตนโสภณ หัวหน้าสถานี
ควบคุมไฟป่าแม่ตั้น สำนักบริหารป่าอนุรักษ์ที่ 14
ตาก นำกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครไฟป่า
เดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าที่บ้านหินลาด หมู่ 3 ต.บ้าน
นา อ.สามเงา จ.ตาก เป็นผืนป่าที่ตั้งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ
เขื่อนภูมิพลฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ใช้เวลานาน
กว่า 3 ชม.สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เสียหาย
ประมาณ 40 ไร่ ขณะเดียวกัน เรือเร็วลาดตระเวน
พบไฟป่าเกิดขึ้นในผืนป่าบ้านสันป่าไผ่ หมู่ 5
ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ประสานทีมงานช่วยดับไฟ
เสียหาย 18 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่เกิดไฟป่าทั้ง 2 แห่ง อยู่ใน
ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตั้นครอบคลุมพื้นที่
3 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก เชียงใหม่ และลำพูน

ขณะที่นายปิ่นผล ทัด ปานเงิน หัวหน้ากลุ่ม
คนรักบ้านเกิด จ.เพชรบูรณ์ และสำนักอนุรักษ์ห้วยใหญ่
พร้อมพวกขึ้นหนังสือถึงนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผวจ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ อ.วิเชียรบุรีเกินค่ามาตรฐาน ฟุ้งสูงถึง 121.67 สาเหตุเกิดมาจากการเผาไร่อ้อย เรือกรัง 4 ซ้อ ประกอบด้วย 1.ขอให้มีการสั่งห้าม บริษัทเอกชนเข้าส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ จ. เพชรบูรณ์ 2.ห้ามเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยและ ต้องลดพื้นที่สู่มเสี่ยงเผาอ้อยให้น้อยลง 3.ลดพื้นที่ การเพาะปลูกอ้อยลงและ 4.ให้มีการเพิ่มจุดตรวจสอบ สภาพอากาศ PM 2.5 ครอบคลุมด้านนายสืบศักดิ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายและกรอบระยะเวลา กำหนดให้หลังจากนี้อีก 3 ปี จะไม่อนุญาตให้เผา ไร่อ้อย ปีนี้กำหนดมาให้โรงงานรับซื้ออ้อยตาม สัดส่วนดังนี้คือ ให้โรงงานรับซื้ออ้อยเผาไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และอ้อยตัดไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ปี ที่ 2 ให้รับซื้ออ้อยเผาเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ อ้อยตัด 75 เปอร์เซ็นต์ และปีที่ 3 อ้อยเผาต้องเป็นศูนย์

ด้านนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษกล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในสถานการณ์ วิกฤติ และให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 ม.ค.นี้เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป ปฏิบัติโดยเร่งด่วน ส่วนการคาดการณ์ว่าวันที่ 16 ม.ค.จะมีสภาพอากาศปิดมากที่สุดในรอบเดือนนี้ แต่ปรากฏว่าไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้

☆ มีต่อหน้า 15

เตรียมห้าม10ล้อ ☆ ต่อจากหน้า 6

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า เตรียมนำเสนอมาตรการ ลดฝุ่นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 ม.ค.นี้ จะห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชิดเส้นไว้ที่

ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกให้เข้าได้แต่ เฉพาะวันคู่ และไม่ให้เข้าวันดี ตั้งแต่เวลา 10.00- 15.00 น. เป็นการสกัดต้นตอของสาเหตุทั้งนี้มาตรการ ดังกล่าวไม่ใช่บังคับใช้ทั้ง 365 วัน เรื่องรถบรรทุก ขอความร่วมมือเพียงแค่เดือน ม.ค.และ ก.พ.เท่านั้น

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพฯและในหลายจังหวัดในขณะนี้ถือว่าเป็น เรื่องที่น่ากังวล สั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาดูแล กระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ให้คำนึงถึงความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญและ ให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์มาเป็นระยะ สธ. จะเป็นผู้ประเมินว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการเรียน การสอนหรือไม่

ขณะเดียวกัน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์เปิดเผยว่า ฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ส่งผล ต่อร่างกายมนุษย์ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และระบบผิวหนัง แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ออกมาเตือน และให้ความรู้ประชาชนหลีกเลี่ยงและ ป้องกันตนเอง ต่อผลเสียของการสัมผัสฝุ่นมลพิษ PM 2.5 เป็นมลพิษต่ออากาศ และร่างกาย ควร ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย สามารถ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ คือ หน้ากาก N95 ส่วนหน้ากากประเภทอื่นนั้น ช่วยป้องกันได้เพียง ส่วนหนึ่งและควรใส่ให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งาน

วอนใช้ประหยัดน้ำ 5 เดือนใหญ่

ทั่วไทยวิกฤติ เหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ ประสบปัญหาภัยแล้ง “บิกตู” ลังกองทัพ ♦อ่านต่อหน้า 9

หน้า

□ ต่อจากหน้า 1

ปฐมพรหมแก้วกฤติ ทุกพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลาย พร้อมเปิดทำเนียบฯรับฟังปัญหาเกษตรกร จ้อผ่านเพจไทยคู่ฟ้า ถกรับมือภัยแล้ง 17 ม.ค.นี้ ขณะอธิบดีกรมชลประทาน คุมเข้มใช้น้ำ 15 เดือนใหญ่ ย้ำทุกโครงการชลประทาน ฝั่ระวังควบคุมใช้น้ำ วอนประชาชนใช้กันอย่างประหยัดที่สุด มั่นใจมีน้ำกินใช้ถึงฤดูฝน ส่วนอ่างทอง เกษตรกรปลูกมะม่วงส่งออกกระทบหนัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพสูบน้ำช่วย ส่วน “มท.2” ถก รอง ผวจ. 5 จังหวัดภาคใต้ แก้ปัญหาภัยแล้ง พิษณุโลกหนักกว่าทุกปี กระทบน้ำตกชาติตระการ แทบไม่มีน้ำไหล พิจิตรหนักสุดในรอบ 5 ปี แม่น้ำน่านแห้ง แ่งหินโผล่

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด รวม 98 อำเภอ 541 ตำบล 4,600 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพะเยา รวม 35 อำเภอ 166 ตำบล 1,200 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และสกลนคร รวม 33 อำเภอ 231 ตำบล 2,241 หมู่บ้าน ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จะเขิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี รวม 30 อำเภอ 144 ตำบล 1,136 หมู่บ้าน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งการให้ทุกเหล่าทัพระดมกำลังพลและเครื่องมือเครื่องจักรกระจายลงทุกพื้นที่วิกฤติภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งในพื้นที่เกิดวิกฤติรุนแรง

และคาดว่าจะรุนแรงกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย โดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ติดตามและประสานการทำงานร่วมกับกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า เช่น การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค การจุดเจาะหรือพัฒนาบ่อบาดาล การจัดทำแหล่งน้ำผิวดินและการซ่อมแซมระบบประปา

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ภายหลักร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 20 ม.ค.นี้ ซึ่งหลังจากนี้ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ จะเร่งเดินหน้ารื้อติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงไปให้กับประชาชนในพื้นที่ในทันที โดยเฉพาะโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่อาคารประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยนายนิพนธ์ได้มอบนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประเมินติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระตุ้นภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสาให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งทราบถึงขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 43,126 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 19,693 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ซึ่งแบ่งเป็นเฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 10,748 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43

ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 4,052 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน

สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ปัจจุบันมี 15 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำภูมิพล จ.ตาก อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำแม่กวอง อุดมธรา จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำจุฬารัตน์ จ.ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบน และอ่างเก็บน้ำลำแชะ จ.นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำคลองสี่ชัย จ.จะเขิงเทรา และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง

“กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง แม้จะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย และกระรบายน้ำจะใช้เฉพาะเพื่อการผลิตประปา อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2563 ภายในเดือนใบ้ที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขอให้ใช้กั้ตามแผนหรือข้อกำหนดของทางกรมชลประทานเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมปริมาณน้ำให้เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้” นายทองเปลว กล่าว

ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า หลังปล่อยน้ำให้ประชาชนใช้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนและเกษตรกรได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึงหรือไม่ ได้รับน้ำอย่างเป็นธรรมหรือไม่ บางที่เอาน้ำไปใช้มากเกินไปหรือไม่ เพื่อความเป็นไปตามกติกาที่วางแผนการใช้น้ำไว้หรือไม่ แต่จากการปล่อยน้ำรอบแรกเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า การใช้น้ำยังคงเป็นไปตามแผน ยังไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือการแย่งน้ำในพื้นที่

ที่สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน จ.พิษณุโลก นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งปี 2563 พร้อมปล่อยขบวนรถออกช่วยเหลือประชาชน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ที่ประสบ

ปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากปีนี้คาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่าน อีกทั้งกำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำหรับการเตรียมการให้การช่วยเหลือมีการเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องจักรสำหรับการขุดลอกชักน้ำในบริเวณที่มีแหล่งน้ำและบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายสำหรับการอุปโภค-บริโภค หากมีการร้องขอจากทางจังหวัดเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันทั่วถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกชาติตระการ ภายในอุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กำลังประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าทุกปี โดยสายน้ำตกที่เคยไหลลงสู่ชั้นล่าง น้ำน้อยมากหรือแทบไม่มีน้ำไหลลงมาเลย แตกต่างจากช่วงหน้าฝนที่น้ำไหลหลากลงมาจากเขา แต่ปัจจุบันมีเพียงน้ำขังอยู่ชั้นล่างสำรวจเบื้องต้นพบยังไม่ได้กระทบต่อระบบนิเวศ นายวิชาศักดิ์ นาควัฒน์เศรษฐี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เปิดเผยว่า ปีนี้แล้งมากน้ำตกชาติตระการ แทบไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลย แต่อย่างไรก็ตามยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม

□ อ่านต่อหน้า 16

น้ำ

□ ต่อจากหน้า 9

จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน ที่ไหลผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก และอ.เมืองพิจิตร ระยะทาง 97 กม. ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ต.หัวดง อ.เมือง ประกอบกับการจ่ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนหลักตอนบนที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน่าน มีการชะลอปล่อยน้ำส่งผลให้น้ำในแม่น้ำน่าน ลดระดับลงจนมองเห็นสันดอนดิน และแก่งโขดหินโผล่กลางแม่น้ำล่าสุดสถานีวัดน้ำ N7A สถานีรายงานระดับน้ำ

บ้านราชช้างขวัญ อ.เมืองพิจิตร พบเหลือระดับน้ำเพียง 1.08 เมตร ถือว่าแห้งแล้งที่สุดในรอบ 5 ปี หลังจากเคยน้ำลดระดับมากที่สุดเมื่อปี 2558

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เผยว่า ขณะนี้มีภัยแล้งมาเยือนแล้ว 10 หมู่บ้าน ใน ต.ท่าแพ ส่งผลให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ อุปโภคบริโภคอย่างหนัก เบื้องต้นทาง อบต.ท่าแพ ส่งการให้รถบรรทุกน้ำสูบน้ำในลำคลอง บรรทุกใส่ถังน้ำขนาดใหญ่ มากักเก็บไว้แจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำได้ใช้

ขณะ นายฮาลัน อุศมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านคลองน้ำเค็ม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เผยว่า ต.ละงู มี 18 หมู่บ้าน ประชากร 20,000 คน ขณะนี้ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วหน้า เพราะแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งขอด โดยเฉพาะสภาพน้ำในลำคลองท่าแพ ย่านถนนสายบ้านจลุง-ละงู อ.ท่าแพ ที่แห้งขอด ทำให้เกษตรกรหมู่ 4, 3, 8, 2, 5, 6 ต.ท่าแพ ที่ปลูกข้าวโพดหวาน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตามการประชุมที่ผ่านมานายอำเภอละงูได้สั่งการให้สอดส่องดูแลปัญหาภัยแล้งถ้าพบชาวบ้านเดือดร้อนให้รีบรายงานเข้าไปที่อำเภอเพื่อเร่งแก้ปัญหาต่อไป

นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บึงระมะสัก เพื่อดูการสูบน้ำด้วยเครื่องขนาดใหญ่ เข้าคลองส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกมะม่วงส่งออก ใน อ.สามโก้ และ วิเศษชัยชาญ รวม 1,738 ไร่ 223 ราย ที่กำลังได้ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตที่ออกมา ลูกมะม่วงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร อาจยืนต้นตาย หรือมีโครงการชลประทาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่น และผู้นำดำเนินการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง และหารือแนวทางการช่วยเหลือ

ชาวสวนมะม่วงและพืชสวนอื่น ๆ ในพื้นที่แบบเดียวกันต่อไป

ค่าวันเดียวกัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ราชการ Government Weekly ช่วง PM Talk ทางเพจไทยคู่ฟ้าสัปดาห์นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม จะเปิดศึกไทยคู่ฟ้าต้อนรับ และพูดคุยกับเกษตรกรจาก จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อรับฟังปัญหาการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกรสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ขุดบ่อน้ำสำรอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้เสนอให้รัฐบาลตรวจสอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการไปแล้วให้สามารถใช้งานได้ รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม และส่งเสริมให้ปลูกข้าวเพื่อบริโภคและขายภายในจังหวัดของตนเอง โดยติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเพจไทยคู่ฟ้า วันที่ 17 ม.ค. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป.